

หลากมุมมอง

__มิน

ทุกปีเมื่อย่างเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาว เชียงใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กลับมายาแห่งล้านนา มนต์เสน่ห์ของลพหนาว ดอกไม้แสนเมืองที่ปกคลุมด้วยผ้าหมอกอันบริสุทธิ์ ยังเป็นแม่เหล็กสำคัญที่กระตุ้นแรงปรารถนาของคนเมืองล่าง ให้เตรียมตัวหาวันว่างสองขึ้นเหนือ และถึงแม้จะไม่ตรงกับฤดูกาลท่องเที่ยว แต่เชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดยอดนิยมในระดับต้น ๆ ของบ้านเราที่ต้องทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ



อุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่



นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549-31 มกราคม 2550 เป็นเวลา 92 วันที่ชาวเชียงใหม่ โดยเฉพาะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ...อุทัย นพคุณวงศ์ จะต้องทำงานหนักที่สุดร่วมกับชาวเชียงใหม่ในฐานะเจ้าของพื้นที่และเจ้าบ้าน เนื่องจากพื้นที่ 470 ไร่ ในความรับผิดชอบดูแลถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 'ราชพฤกษ์ 2549' เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งนับเป็นงานมหกรรมระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รวบรวมเอาพรรณไม้ต่าง ๆ ในเขตร้อนชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของโลกกว่า 2,200 ชนิด จำนวนกว่า 2.5 ล้านต้น มาจัดแสดง

ด้วยเวลาที่กระชั้น ความสมบูรณ์ของโครงสร้างสำคัญ รวมทั้งไฮไลท์ของงานมหกรรมคือพืชพรรณต่าง ๆ ที่ระดมจาก

มิตรประเทศจากทั่วโลกคืบหน้าไปอย่างไร สวยงามตระการตา สมราคาตั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ออกมาเป็นระยะ ๆ หรือไม่? น่าจะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเฝ้าติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งเร่งวันเร่งคืนให้ถึงวันเปิดงาน

“คนเชียงใหม่ตื่นตัวกันมาก ทราบมาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นนครเชียงใหม่เรื่องความสะอาด ปลูกต้นไม้รอบเมืองเชียงใหม่ ส่วนการอยู่ค่าเมืองนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้ว คือโดยภาพรวมเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วคงไม่ลำบาก ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางจังหวัดจะเน้นเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายก่อนเปิดงาน

ถ้าถามว่าผมเองในฐานะเจ้าบ้านและงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ใหญ่มาก เราเตรียมการไว้อย่างไรบ้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจำนวนมากซึ่งผมคาดว่าจะเกิน 2 ล้านคน...

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผมเรียนว่าเป็นหน้าที่

ของบริษัท รัตเทรอดเด็กซ์ จำกัด ซึ่งเขาชำนาญกว่าเรา ส่วนของผมเตรียมเรื่องข้อมูลทางด้านวิชาการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งซึ่งต้องเข้าไปประจำตามจุดต่าง ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความหลากหลายของพรรณไม้ครั้งนี้ค่อนข้างแตกต่างกัน บางกลุ่มต้องการเพียงเดินชมความงดงามของหมู่มวลแมกไม้ไม่ต้องการคำอธิบายประกอบการชมใด ๆ ขณะที่บางกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจพรรณไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดเป็นพิเศษและต้องการข้อมูลในเชิงลึก ผมประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อเตรียมนักวิชาการไว้ด้วย เพื่อเสริมตามจุดต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีการเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศหรือองค์กรประจำอยู่แล้ว

ถึงวันนี้มีประเทศเข้าร่วมงานทั้งหมด 33 ประเทศรวมประเทศไทยด้วย บางประเทศร่วมเฉพาะนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม พื้นที่ในการจัดสวน เราเน้นที่พันธุ์ไม้ไม่เน้นอาคาร เหมือนกับ 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อปี 1991 ที่โอซากา ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ที่คุนหมิงปี 1999 ซึ่งเขาลงทุนสูงกว่าเรามาก เนื่องจากการจัดมหกรรมครั้งนี้เราเน้นที่พรรณไม้ เพราะฉะนั้นเราจึงมีอาคารถาวรเพียง 2 แห่ง ลักษณะการจัดจึงมีทั้งภายในอาคารซึ่งต้องแสดงอยู่จนครบ 92 วันและสวนนอกอาคาร นอกจากนั้นจะเป็นสวนที่จัดแสดงอยู่ตามอาคารชั่วคราวต่าง ๆ บริเวณเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยน



พรรณไม้ต่าง ๆ ทุกสปีดาร์ตลอดทั้งงาน แต่จะทิ้งระยะให้คร่อมวันเสาร์-อาทิตย์

เฉพาะสวนสวนเฉลิมพระเกียรติฯประเภทองค์กร ผู้เข้าชมงานจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ และเข้าใจในทฤษฎี ทางด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ผู้ทรงใช้เวลาตลอด 60 ปีแห่งการครองราชย์ คิดค้นพัฒนา โครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกรในพระองค์ ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งนอกจากส่วนหนึ่งได้จัดนิทรรศการไว้ในหอคำหลวงแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมจากสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ประเภทองค์กรที่ได้นำทฤษฎีสำคัญต่าง ๆ ของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดสวน เช่น สวนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เน้นเรื่องฝายชุ่มน้ำ การประปา นครหลวง ยกพระอัจฉริยภาพทางการบำบัดน้ำเสียด้วย กังหันชัยพัฒนา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) แสดงการปลูกพืชแบบขั้นบันไดโดยใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร อัญเชิญแนวพระราชดำริแบบพอเพียงมาจัดแสดง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เชิดชู พระปรีชาสามารถเรื่อง โครงการฝนหลวงพระราชทาน ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเรื่องการเกษตรแบบ ทฤษฎีใหม่มาจัดแสดง

และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ พื้นที่ ในการจัดแสดงของเราจึงมากถึง 80 ไร่ และใน 80 ไร่นี้

เน้นไปในทางไม้ดอก ประเทศเราเป็นผู้นำเรื่องกล้วยไม้ เราจึงยกพื้นที่กว่า 6,400 ตารางเมตรให้กับกล้วยไม้ ว่ากัน ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงกระบวนการตัดดอกและนำมาตกแต่ง เรียกว่าครบวงจร ภายใต้แนวคิด Orchids of the World ผมว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ นะครับที่มีการ จัดแสดงนิทรรศการและการประกวดกล้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ และมีระยะเวลาการจัดงานที่ยาวนานที่สุดถึง 92 วัน มีกล้วยไม้ จากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ลูกผสม รวมทั้งกล้วยไม้แปลกใหม่และหายาก มาจัดแสดงถึง 10,000 สายพันธุ์ มากกว่า 50,000 ต้น ในส่วนนี้ผู้เข้าชมงานจะได้ พบกับสวนกล้วยไม้ป่าที่จัดเลียนแบบธรรมชาติ และสวน แบบสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้เห็นถึงความแปลกใหม่และ สวยงามทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมทั้งยังจัดให้มีการสัมมนาและประกวดอยู่ในคอมเพล็กซ์นั้นด้วย

นอกจากนี้ประเทศไทยเรายังเป็นผู้นำในเรื่องของ ผลไม้ ความหลากหลายทางด้านสภาพภูมิประเทศและ สภาพอากาศเอื้อให้แต่ละภาคของบ้านเรามีผลไม้ที่รสชาติ เด่นดีแตกต่างกันออกไป เฉพาะส่วนของผลไม้ กิจกรรม คือฟรุ๊ตพาววิลเลียน เป็นการรวบรวมเอาความรู้เรื่องไม้ผล ทั้งหมดมาจัดแสดงนิทรรศการ เช่นเดียวกับสมุนไพรถึงแม้ เราไม่ได้เป็นผู้นำ แต่เราจะเน้นรูปแบบของสปารวมไปถึง การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เรื่องการปรุงยา หรือ ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งตอนนี้บ้านเราตื่นตัวกันมาก หรือไฮไลต์อย่างการเพาะเลี้ยงหมอนไหมก็เป็นส่วนที่เรา



ให้ความสำคัญ

ส่วนใครที่ชื่นชอบพืชทะเลทราย ตระกูลตะบองเพชร มีมาให้ชมเยอะทีเดียว แม้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การให้ความรู้ในเชิงวิชาการเรามีให้ผู้เข้าชมอย่างแน่นอน แม้กระทั่งการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน สวนชุ่มน้ำ พืชตระกูลกล้วย ไม้หน้า ไม้ดอกไม้ประดับที่ต้องการร่มเงา สวนไม้หอม ไม้ในพุทธประวัติ ไม้มงคล ไม้ประจำจังหวัด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราสามารถรวบรวมมาจัดแสดงได้มากชนิดที่สุด ตรงส่วนนี้มีให้ชมอยู่ในบริเวณเรือนไทย 4 ภาค

การจัดแสดงเรือนไทย 4 ภาคและอาคารชานพักเรือนไทย มีให้ชมทั้งเรือนหมู่ เรือนเครื่องสับ และเรือนเครื่องผูก ซึ่งได้สอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน ขนบธรรมเนียมประเพณี งานสถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมอาชีพหลักของชาวไทยทั้ง 4 ภาค

และเนื่องจากพื้นที่ในการจัดงานใหญ่โตกว้างขวางมาก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องรถรับ-ส่งผู้เข้าชมงาน เพราะตามธรรมดาแล้วจะห้ามนำรถเข้ามาจอด แต่จะใช้รถชุดเตอร์บัสรับ-ส่งผู้โดยสารจากจุดจอดรถเข้ามายังภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน

ขอแนะนำในการเข้าชม ข้อแรกเลยเรื่องบัตรเข้าชมงาน ถ้าซื้อล่วงหน้าได้ควรซื้อเตรียมไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าชมงาน อย่ามุ่งไปซื้อที่หน้างานเพียงอย่างเดียว เพราะเราเองก็ไม่สามารถคาดการณ์ตัวเลขผู้เข้าชมล่วงหน้าได้ ตอนนี้บัตรมีจำหน่ายล่วงหน้าแล้วหลายแห่งด้วยกัน ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกเข้าไปดูที่ www.royalfloraexpo.com ส่วนเรื่องที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้อาจจะหายากหากมิได้มีการจองล่วงหน้า แถวลำพูน ลำปางมีที่พักดี ๆ อีกจำนวนมากไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับแวะพักค้างก่อนเดินทางขึ้นเชียงใหม่ในวันรุ่งขึ้น

ส่วนระยะทางทั้งหมดภายในเส้นทางเดินโดยรอบ 7.2 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณการณในการชมงาน 6 ชั่วโมง แต่ถ้าเดินแบบไม่วอกแวก ไม่แวะถ่ายรูปตรงส่วนหนึ่งส่วนใดเลยไม่น่าจะใช้เวลาเกิน 3 ชั่วโมง แต่หากต้องการเดินชมแบบเก็บรายละเอียดในทุกภาคส่วนของกา

จัดแสดงนิทรรศการจนครบทุกบริเวณ คือนิทรรศการแสดงพันธุ์ไม้ภายในอาคาร สวนนานาชาติ ภายในอาคาร สวนพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้น ลานกิจกรรมกลางแจ้งหลัก หอคำหลวงเวทีสวน สวนนานาชาติภายนอกอาคาร และสวน



เฉลิมพระเกียรติฯประเภทองค์กร ต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 วัน เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ผมแนะนำให้ซื้อบัตรเข้าชมประเภทไม่ระบุจำนวนครั้ง

เรื่องการถ่ายภาพเราจะมีจุดสำหรับให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้ เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวล้วงล้ำเข้าไปอันจะส่งผลให้ต้นไม้ชำรุด หรือหากเกิดการชำรุดขึ้นจริงเราจะใช้เวลาช่วงกลางคืนหลัง 20.00 น. ซ่อมแซมต้นไม้ส่วนที่ทรุดโทรม นักท่องเที่ยวที่คิดว่าเดินไม่ไหวแน่เรามีรถไว้คอยบริการค่าโดยสารคนละ 30 บาท โดยที่จะแวะตามสถานีต่าง ๆ ทั้งหมด 10-11 สถานี ส่วนบริการอื่น ๆ ภายในงานราชพฤกษ์ 2549 จะจัดให้มีศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มกระจายอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งบริเวณการจัดงาน ซึ่งพร้อมให้บริการทั้งอาหารไทย อาหารจีน อาหารมังสวิรัต และอาหารพื้นเมือง รวมทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึก แต่ในส่วนขอโซนร้านของฝาก เราได้นำสินค้าโอท็อปและสินค้าจากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายไว้ แต่จะถูกกันไว้ในบริเวณที่ใกล้กับจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับ

สุดท้ายในส่วนของศูนย์บริการผู้เข้าชมงาน เราให้บริการแบบครบวงจรตามแบบมาตรฐานสากล อันประกอบด้วยศูนย์บริการข้อมูล ศูนย์บริการธุรกิจ ศูนย์บริการสื่อสาร โทรคมนาคม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ยุวมัคคุเทศก์ และศูนย์พยาบาล

เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองและร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 -31 มกราคม 2550 รวมระยะเวลา 92 วันค่ะ

